

**รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู**  
**สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560**  
**วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.**  
**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย**

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

ที่	ชื่อ -ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	สิบัติร์ พิทยา สินธุปัญญา	ประธานสภา อบต.ห้วยชมภู	พิทยา สินธุปัญญา
2	นายวัฒนวิฑูร แอลอง	รองประธานสภา อบต.ห้วยชมภู	วัฒนวิฑูร แอลอง
3	นายจตุพล อินต๊ะสงค์	เลขานุการสภา อบต.	จตุพล อินต๊ะสงค์
4	นายชูวิทย์ แซ่ลี	ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านห้วยसान	ชูวิทย์ แซ่ลี
5	นายทักษิณ แสนสุวีโรจน์	ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านห้วยसान	ทักษิณ แสนสุวีโรจน์
6	นายเจษฎา เบเชกู	ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านแม่มอญ	เจษฎา เบเชกู
7	นายโชคทวี มณีศรีรักษ์	ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านแม่มอญ	โชคทวี มณีศรีรักษ์
8	นายอาแซ เยชอกู่	ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแม่เลียม	อาแซ เยชอกู่
9	นายอายุะ แลเชอ	ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแม่เลียม	อายุะ แลเชอ
10	นายสิทธิชัย แสนพอ	ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้านผาลั้ง	สิทธิชัย แสนพอ
11	นายสันติภาพ ไนคำ	ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านกกน้อย	สันติภาพ ไนคำ
12	นายวันชัย ลีวตระกูล	ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านห้วยชมภู	วันชัย ลีวตระกูล
13	นายอาเวย ฮาเยกู	ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน	อาเวย ฮาเยกู
14	นายจะที แสนหลง	ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว	จะที แสนหลง
15	นายสมเดช จะซา	ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว	สมเดช จะซา
16	นายวิศิษฐ์ สุดพิรส	ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้านจะคือ	วิศิษฐ์ สุดพิรส
17	นายวุฒิชัย เนติวุฒิ	ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้านจะคือ	วุฒิชัย เนติวุฒิ

**ผู้ลาประชุม**

ที่	ชื่อ -ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายอายุะ แลเชอ	ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแม่เลียม	ลากิจ
2	นายวินัย แซ่พร่าน	ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้านผาลั้ง	ลากิจ
3	นายอิทธิพล ไนคำ	ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านกกน้อย	ลากิจ
4	นายพลาวัสส์ ลีววัฒนาพิพัฒน์	ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านห้วยชมภู	ลาออก
5	นายพรพจน์ แซ่เต็น	ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน	ลากิจ
6	นายอัสนี จะสือ	ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้านร่มเย็น	ลากิจ

**ผู้ขาดประชุม - ไม่มี -**

## ผู้มาเข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ -ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายประสิทธิ์ แซ่หมี่	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู	ประสิทธิ์ แซ่หมี่
2	นายอาเพียว เยส่อกู๋	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู	อาเพียว เยส่อกู๋
3	นางสาวนาแปะ จะจาแปะ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู	นาแปะ จะจาแปะ
4	นายพงษ์ทวี พงษ์พันธุ์ชัชวาล	รองปลัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู	พงษ์ทวี พงษ์พันธุ์ชัชวาล
5	นายชาติสยาม เวียงคำ	หัวหน้าสำนักงานปลัด	ชาติสยาม เวียงคำ
6	นายทรงวุฒิ สายฉลาด	ผู้อำนวยการกองช่าง	ทรงวุฒิ สายฉลาด
7	นางกชนันท์ วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม	กชนันท์ วงศ์แก้ว
8	นายปรัชญา ปิ่นเกียง	นิติกร	ปรัชญา ปิ่นเกียง
9	นางสาวจันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	จันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ
10	นางสาวกฤษณ์นิชา เขมวณา	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	กฤษณ์นิชา เขมวณา
11	นางสาวจันทกานต์ จันท์ธา	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	จันทกานต์ จันท์ธา

ผู้มาประชุม 16 คน  
 ผู้ลาประชุม 6 คน (ลาออก 1 / คนลากิจ 5 คน)  
 ผู้ขาดประชุม - คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน

**เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.**

เมื่อเวลา 09.15 น. นายจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู มีผู้มาประชุม 16 คน , ขาดประชุม 6 คน ได้แก่(1) นายอายุระ แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่ 3 (2) นายวินัย แซ่พราน ส.อบต.หมู่ที่ 4 (3) นายอิทธิพล ในคำ ส.อบต.หมู่ที่ 5 (4) นายพรพจน์ แซ่เต็น ส.อบต.หมู่ที่ 7 (5) นายอัสนี จะสีอ ส.อบต.หมู่ที่ 11 (6) ลาออก 1 คน คือ นายพลาว์สวัสดิ์ ลีวิวัฒน์นาพิพัฒน์ ส.อบต.หมู่ที่ 8

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม เพื่อเริ่มการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีวาระสำคัญในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 วาระที่ 2 แปรญัตติ และวาระที่ 3 ลงมติ และข้อราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ครบ

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

สภานิติพิทยา สิ้นรูปญญา ประธานสภาฯ - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้มีมติในการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 เริ่มสมัยประชุมในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน 15 วัน และประธานสภาฯได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันนี้

- การประชุมวันนี้มีสมาชิกสภาฯมาประชุม 16 คน เลขานุการฯ สภาฯ 1 คน มีสมาชิกสภาฯ ลาประชุม 5 คน ลาออก 1 คน ขาดการประชุม - คน

- สำหรับในวันนี้ เป็นการประชุมต่อเนื่องมาจากการประชุมครั้งก่อน เรื่องการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 วาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขึ้นลงมติ

ที่ประชุม

รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2

สภานิติบัญญัติ  
ประธานสภาฯ

## เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560  
- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ

นายจตุพล อินต๊ะสงค์  
เลขานุการสภาฯ

- เรียนท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาฯ และได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2537 ข้อ 33 วรรคสอง กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของมติสภาฯ แห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ด้วยครับ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไข

นายวัฒนวิฑูร แอลอง  
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวัฒนวิฑูร แอลอง รองประธานสภาฯ ขอแก้ไขข้อความในหน้าที่ 2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ท่านประธานสภาฯ เกิดอาการไม่สบาย ป่วย เจ็บคอ จึงไม่สามารถดำเนินการประชุมได้อย่างสมบูรณ์ แต่มาร่วมประชุมกับพวกเราได้ จึงมอบหมายให้ผมดำเนินการแทนชั่วคราว

นายสมเดช จะซา  
ส.อบต.หมู่ที่ 8

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมเดช จะซา ส.อบต.หมู่ที่ 8 ขอแก้ไขข้อความใน หน้าที่ 11 ผู้รับรอง คนที่ 1 นายจะที แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่ 8 ครับ ไม่ใช่หมู่ที่ 4 และหน้าที่ 12 รายชื่อ กกก. แปรญัตติคนที่ 3 นายสมเดช จะซา ส.อบต.หมู่ที่ 8 ครับ ไม่ใช่หมู่ที่ 7

สภานิติบัญญัติ  
ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะแก้ไขอีกไหมครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอเสนอแก้ไขบันทึกรายการการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 34 ขอมติที่ประชุมสภาฯว่า รับรองรายงานการประชุม โดยขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ยกมือ ครับ

มติที่ประชุม	-รับรอง จำนวน 14 เสียง -ไม่รับรอง จำนวน - เสียง -งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง
สภานิติบัญญัติ ประธานสภา	- มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมสภา จำนวน 16 ท่าน และที่ประชุมสภามีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จำนวน 14 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว เรื่อง รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
สภานิติบัญญัติ ประธานสภา	ขอเชิญนายสมเดช จะซา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการรับคำ แปรญัตติและรายงานมติของแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา อบต.
นายอาแซ เยชอกู คณะกรรมการฯ	เรียน ประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน กระผมนายอาแซ เยชอกู กรรมการแปร ญัตติ ขอเรียนชี้แจงรายงานการประชุมแปรญัตติฯ แทนท่านประธานฯ เนื่องจาก ท่านประธานไม่ค่อยสบาย เจ็บคอ ไม่มีเสียง จึงมอบหมายให้กระผมได้ชี้แจงแทน ครับ - ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เรื่องพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเลือกประธานและเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ดังต่อไปนี้ 1. นายสมเดช จะซา ส.อบต.หมู่ที่ 8 เป็นประธานกรรมการฯ 2. นายอาแซ เยชอกู ส.อบต.หมู่ที่ 3 เป็นกรรมการฯ 3. นายพรพจน์ แซ่เต็น ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการฯและเลขานุการ
	เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 50 กำหนดว่า เมื่อ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไข เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวข้องกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง

รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรรูปคดีไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบการ รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

**- คณะกรรมการแปรรูปคดีขอรายงานผลการรับคำแปรรูปคดีและมติที่ประชุมมา ดังนี้**

1.ที่ประชุมสภา อบต.ห้วยขมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 มีมติให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรรูปคดี วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอคำ แปรรูปคดี ได้ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว วันที่ 18 สิงหาคม 2560 มีผู้มายื่นคำแปรรูปคดีฯ จำนวน 1 คน คือ นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู โดยรายละเอียด ดังนี้

(1) ขอปรับลดรายการในหน้า 29/50

- รายการ วัสดุการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดวัสดุงบประมาณ 224,400 บาท โดยตัดรายการทั้งหมด เนื่องจาก ตั้งรายการซ้ำกับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ยังไม่ได้เข้าในระบบ CCIS จำนวน ๕ แห่ง หน้า 29/50 (4)

(2) ขอเพิ่มงบประมาณในหน้า 24/50 ข้อ (4)

- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยขมภู ที่อยู่ระหว่างรอข้อมูลเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น CCIS จำนวน 5 แห่ง จำนวนเด็ก 132 คน อัตราคนละ 1,700 บาท ตั้งไว้ 224,400 บาท เนื่องจาก ในรายการดังกล่าว ได้มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยขมภู จำนวน 5 แห่ง แล้ว แต่มีได้นำเงินมาคำนวณรวมด้วย จึง ขอเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ โดยนำงบประมาณมาจาก ค่าวัสดุการศึกษา ในหน้าที่ 29/50 มาเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

(3) ขอแก้ไข รายละเอียด ในคำชี้แจง ในหน้า 24/50

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เป็นจำนวนเงิน 2,422,200 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ด่วนที่สุด 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่10 มิถุนายน 2560) โดยขอแก้ไข ดังนี้

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยขมภู จำนวน 13 แห่ง ตั้งไว้ 1,798,300 บาท

2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัด อบต.ห้วยชมภู จำนวน 13 แห่ง ตั้งไว้ 623,900 บาท

**ตั้งนั้น** คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน มีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขร่างฯตามที่ยื่นได้  
เสนอมาข้างต้นเป็นเอกฉันท์ และมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามร่าง  
ที่แก้ไข โดยไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรรูปที่ดิน และไม่มีการสงวนคำ  
แปรญัตติใดๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่ประชุม	รับทราบ
สภ.ตรีพิทยา สันธูปัญญา ประธานสภาฯ	บัดนี้ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีการแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ผมจึงขอสอบถามท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม ก่อนที่จะลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่สอง หรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ
นายวัฒนวิฑูร แอลอง รองประธานสภาฯ	ผมขอสอบถามว่า รายการวัสดุการศึกษาที่ ซ้ำกับโครงการสนับสนุนค่าบริหาร การศึกษา เราตัดรายการวัสดุการศึกษาทั้งรายการ แล้วงบประมาณของวัสดุ การศึกษาจะไปเพิ่มอยู่ในงบไหนครับ
นส.จันทิมา ลัญจรงค์สิมาเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาว จันทิมา ลัญจรงค์สิมาเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ห้วยชมภู ขอเรียน ชี้แจงดังนี้ค่ะ เนื่องจาก รายการวัสดุการศึกษา ไปซ้ำกับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา รายการที่ 4 คือ ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ของ ศพด. จำนวน 5 แห่ง ที่ยังไม่ได้เข้าระบบ CCIS อัตราคนละ 1,700 บาท จำนวนเด็ก 132 คน จึงขอโอนงบประมาณในส่วนนี้ ไปอยู่ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (งบรายหัว) ค่ะ
สภ.ตรีพิทยา สันธูปัญญา ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบกับมติ ของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ที่พิจารณาไว้ นะครับ
ที่ประชุม	เห็นชอบร่างข้อบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องที่เสนอใหม่
	5.1 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 <u>วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ</u>
สภานิติบัญญัติ สภา	ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย
นายจตุพล อินทะสงค์ เลขานุการสภาฯ	<p>- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <p><b>1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552</b></p> <p>- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมีได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินสงฆ์ใช้ต้นเงินกุ้ ดอกเบี้ยเงินกุ้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย</p> <p><b>2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554</b></p> <p><u>ข้อ 51</u> ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น</p> <p>ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก</p>
สภานิติบัญญัติ สภา	<p>- เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงว่ามีผู้ไต่ยื่นคำแปรญัตติ จำนวน 1 คน และคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามร่างที่มีผู้ยื่นญัตติฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการได้รายงานมา และไม่มีกรสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ</p> <p>- จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่นายก อบต.เสนอ หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบขอเชิญยกมือ</p>
มติที่ประชุม	<p>-เห็นชอบ จำนวน 14 เสียง</p> <p>-ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง</p> <p>- งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง</p>
สภานิติบัญญัติ สภา	- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด

## 5.2 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 วาระที่ 3 ชั้นลงมติ

สิบตรีพิทยา สิ้นรุปัญญา ประธานสภาฯ	ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย
นายจตุพล อินดีะสงค์ เลขานุการสภาฯ	- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม <u>ไม่มีการอภิปราย</u> เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการ พิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
สิบตรีพิทยา สิ้นรุปัญญา ประธานสภาฯ	เมื่อไม่มีการขอให้ลงมติให้มีการอภิปราย ข้าพเจ้าจึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตรา เป็นข้อบัญญัติต้องจัดการบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ยกมือ
ที่ประชุม	- เห็นชอบ จำนวน 14 เสียง - ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง -งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง
สิบตรีพิทยา สิ้นรุปัญญา ประธานสภาฯ	- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง สรุปได้ ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด - เนื่องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหาร และขอให้ ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา 13.00 น. ครับ
ที่ประชุม ประชุมต่อเวลา 13.00 น	รับทราบ (-พักรับประทานอาหาร-)
สิบตรีพิทยา สิ้นรุปัญญา ประธานสภาฯ	<b>5.3 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อตั้งเป็น รายการใหม่ จำนวน 3 โครงการ</b> - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - และขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูได้ชี้แจงต่อไปครับ
นายจตุพล อินดีะสงค์ เลขานุการสภาฯ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 กำหนดว่าการโอน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น



- นายประสิทธิ์ แซ่หมี่  
นายก อบต.ห้วยชมภู
- เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ท่านกระผมนายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอ  
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อตั้งรายการใหม่ จำนวน  
3 โครงการ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 196,000 บาท ได้แก่
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 1 จำนวน 70,000 บาท
  2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 จำนวน 70,000 บาท
  3. โครงการวางท่อ คสล.บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 9 จำนวน 56,000 บาท
- เหตุผล** เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการสัญจรไป-มา  
เส้นทางสายนั้น
- โอนลดจาก** แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวด  
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,023,986 บาท คงเหลือ  
ก่อนโอน 441,756 บาท โอนลดครั้งนี้ 196,000 บาท คงเหลือหลังโอนครั้งนี้  
245,756 บาท
- สำหรับรายละเอียด โครงการฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯที่อยู่ในพื้นที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติม  
ครับ
- นายทักษิณ แสนสุวิโรจน์  
ส.อบต.หมู่ที่ 1
- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุก  
ท่านกระผมนายทักษิณ แสนสุวิโรจน์ ส.อบต.หมู่ที่ 1 ขอชี้แจงรายละเอียดครับ  
เนื่องจากถนนเส้นทางดังกล่าว เป็นถนนที่ชาวบ้านสัญจรไปมาทุกวัน ซึ่งช่วงที่ผ่าน  
มา เกิดฝนตกหนัก ทำให้การสัญจรของชาวบ้านเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึง  
ขออนุมัติโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 จำนวน 70,000 บาท ขนาดกว้าง 3  
เมตร ยาว 35 เมตร จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายสาม แก้วกุลอนันต์ จุดสิ้นสุด บ้าน  
นายชัยศรี แมวป่า ใช้เงินงบประมาณตามที่ท่านนายกได้กล่าวไปข้างต้นครับ
- นายอาเวย ฮาเยก  
ส.อบต.หมู่ที่ 7
- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุก  
ท่านกระผมนายอาเวย ฮาเยก ส.อบต.หมู่ที่ 7 ขอชี้แจงรายละเอียดครับ เนื่องจาก  
เป็นถนนทางเข้าหมู่บ้าน และไปสนามกีฬาากลางตำบลห้วยชมภู เวลาที่มีกิจกรรมจะ  
ไปใช้สนามกีฬาแห่งนี้ ช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักทำให้ถนนดังกล่าวลื่น เป็นหลุม-บ่อ  
การเดินทางค่อนข้างยากลำบาก ทางหมู่บ้านจึงทำหนังสือขออนุมัติโครงการ  
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 จำนวน 70,000 บาท จุดเริ่มต้นตั้งแต่ทางแยกลงไปทาง  
สนามกีฬาากลางตำบลห้วยชมภู รายละเอียดตามใบประมาณการที่ทุกท่านได้รับนะ  
ครับ
- สิบลตรีพิทยา สินธุ์ปัญญา  
ประธานสภาฯ
- ครับ ผมซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่ที่ 9 จะขอชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อที่ประชุม  
ดังนี้ เนื่องจากโครงการวางท่อ คสล.บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 9 ใช้ท่อ คสล.ขนาด  
0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อ พร้อมหูช้าง คสล.ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด  
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ครับ

สภามหาวิทยาลัย สันติสุขวิทยา  
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอลงมติเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
โครงการ โดยจะเรียงลำดับที่ละโครงการไปนะครับ  
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 จำนวน 70,000 บาท

มติที่ประชุม - อนุมัติ จำนวน 14 เสียง  
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง  
-งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง

สภามหาวิทยาลัย สันติสุขวิทยา  
ประธานสภาฯ 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 จำนวน 70,000 บาท

มติที่ประชุม - อนุมัติ จำนวน 14 เสียง  
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง  
-งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง

สภามหาวิทยาลัย สันติสุขวิทยา  
ประธานสภาฯ 3. โครงการวางท่อ คสล.หมู่ที่ 7 จำนวน 56,000 บาท

มติที่ประชุม - อนุมัติ จำนวน 14 เสียง  
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง  
-งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง

#### ระเบียบวาระที่ 5

สภามหาวิทยาลัย สันติสุขวิทยา  
ประธานสภาฯ เรื่อง อื่นๆ  
มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามอีกหรือไม่ครับ

นายโชคทวี มณีศรีรักษ์  
ส.อบต.หมู่ที่ 2 - กระผมเสนอ 3 เรื่อง ครับ  
1. ขอเสนอแนะเรื่องการก่อสร้างถนนทางขึ้น อบต.ห้วยขมภู อยากให้มีการ  
ปรับไหล่ทาง หรือ ถมขอบทาง เพราะเวลารถสวนกัน ล้อจะได้ไม่ไปเสียดสีกับขอบ  
ปูนถนน เพราะอาจจะทำให้ล้อฉีกขาดได้ครับ  
2. ขอฝากเรื่องชุด อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหมู่บ้าน เนื่องจากชุดดังกล่าวใช้  
การมานานแล้วสมควรเปลี่ยนใหม่แล้ว เพราะชุดเริ่มหมดสภาพครับ  
3. ฝากเรื่องการเข้าประชุมสภาฯ หากถึง 10.00 น. แล้วใครไม่มา เราก็เปิด  
การประชุมได้เลยครับ

นายเจษฎา เบเชก  
ส.อบต.หมู่ที่ 2 - กระผมขอเสนอ 2 เรื่อง ครับ  
1. เรื่องการมาประชุม เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องมา อยากให้ประธาน  
กำหนดกติกา การประชุมตามที่นายโชคทวี ส.อบต.หมู่ที่ 2 ได้แนะนำไป ส่วน

เอกสารการประชุมสภาฯ ถ้าจะให้ดี ควรให้รองประธาน ประธาน นายก และปลัด เข้ามาดูตรวจทานครับ

2. เรื่องการลาของสมาชิกสภาฯ ถ้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ต้องมีใบลาวางบนโต๊ะประธาน หรือ แจ้งโทรศัพท์ต่อประธาน ถ้าไม่มี ก็ให้ถือว่าขาดไปครับ

นายสิทธิชัย แสนพอ  
ส.อบต.หมู่ที่ 4

กระผมขอเสนอ 2 เรื่อง ครับ

1. ปัญหาโค้งน้ำเหมย ตอนนี้อยู่ไม่อยู่แล้วครับ ขอให้ทาง อบต.ประสานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับ

2. เรื่องไฟฟ้า ของหมู่ที่ 4 ตอนนี้อยู่ติดปัญหา เพราะอยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น 1A และติดป่าไม้ จึงทำให้ไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าได้ แต่ทำไมหมู่ที่ 3 ม.7 ม.11 ซึ่งก็อยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น 1A เหมือนกัน แต่ทำไมขยายแนวเขตไฟฟ้าได้

นายวัฒนวิฑูร แผลง  
ส.อบต.หมู่ที่ 11

กระผมขอเสนอ 1 เรื่อง ครับ

- เรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม เช่น โครงการก่อสร้างฯ ควรมีรายละเอียดแนบท้ายวาระการประชุมด้วยครับ

สิบริพิทยา สินธุ์ปัญญา  
ประธานสภาฯ

การลา ขอให้คนที่จะลาเขียนใบลา และต้องโทรแจ้งประธานสภาฯ หรือเลขานุการสภาฯ ด้วยนะครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

สิบริพิทยา สินธุ์ปัญญา  
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่นอีกไหมครับ หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกการประชุม

(นายจตุพล อินตะสงค์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

สิบริ





ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(พิทยา สินธุ์ปัญญา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมถูกต้องจึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

  
(นายอาเวย ฮาเยก)  
ส.อบต.หมู่ที่ 7

  
(นายอายุะ แลเซอ)  
ส.อบต.หมู่ที่ 3

  
(นายทักษิณ แสนสุริโรจน์)  
ส.อบต. หมู่ที่ 1